

Số: 14/BC-BDT

Tủa Chùa, ngày 08 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

(Trình tại kỳ họp thứ 15)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;

Thực hiện Thông báo số 137/TB-HĐND ngày 21/11/2023 của HĐND huyện về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 15 HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Dân tộc HĐND huyện thẩm tra các Báo cáo của UBND huyện: Báo cáo số 624/BC-UBND ngày 04/12/2023 kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Sau khi thẩm tra, Ban Dân tộc HĐND huyện báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

Báo cáo của UBND huyện đã phản ánh khá rõ nét, đầy đủ về tình hình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 trên địa bàn huyện, đã xác định rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, đồng thời đề ra nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024.

II. KẾT QUẢ THẨM TRA

Ban Dân tộc cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

UBND huyện đã tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kịp thời, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trên toàn huyện trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, quần chúng thường xuyên. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc sử dụng ngân sách Nhà nước, xác định rõ của từng tổ chức, cá nhân trong quản lý ngân sách Nhà nước.

Ban Dân tộc nhận thấy, trong năm 2023, Công tác giải ngân một số nguồn vốn còn chậm như: Vốn bảo vệ và phát triển rừng; vốn đầu tư, vốn sự nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia... , Một số dự án đã hoàn thành nhưng chậm nộp báo cáo quyết toán về cơ quan tài chính để thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Việc thu nộp Ngân sách nhà nước sau quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của các đơn vị chủ đầu tư còn chậm. Công tác phòng ngừa, tự kiểm tra của một số cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa được quan tâm thường xuyên. Việc tổ chức thực hiện một số cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tế của địa phương, đơn vị có nơi, có chỗ còn lúng túng,... Một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo chưa đảm bảo thời gian, nội dung báo cáo chưa đạt yêu cầu. Đến thời điểm báo cáo vẫn còn một số đơn vị chưa nộp báo cáo. Sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước và quần chúng Nhân dân trong công tác đấu tranh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đôi khi còn chưa chặt chẽ.

III. KIẾN NGHỊ

Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả, tập trung rà soát: vốn sự nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia..., hoàn thiện các quy định và có cơ chế, chính sách nhằm quản lý chặt chẽ và hiệu quả, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện một số cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tế của địa phương, đơn vị. Nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm tốt công tác phối hợp giữa cơ quan nhà nước và quần chúng Nhân dân, củng cố lòng tin của Nhân dân trong công tác đấu tranh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước trong từng cơ quan, đơn vị nhất là cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết các công việc liên quan đến Nhân dân, doanh nghiệp, giảm thời gian đi lại, hạn chế lãng phí thời gian, tổ chức, đơn vị trên các lĩnh vực theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Trên đây là báo cáo thẩm tra kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Ban Dân tộc trình kỳ họp thứ 15 HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- UBNDTTQ huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Thành viên Ban Dân tộc;
- Lđ VP HĐND & UBND huyện;
- Phòng TC - KH huyện;
- Lưu: VT, Ban Dân tộc.

TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN

Lò Thị Tình

